



พุดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 28 มิถุนายน 2562

ปีที่: 11

ฉบับที่: 2941

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 35.02 Ad Value: 52,530

PRValue (x3): 157,590

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ปู่จ่าน' ซี 'โอกาส' มีเสมอสำหรับคนพร้อมจะเริ่มต้น

'ปู่จ่าน' ซี 'โอกาส' มีเสมอสำหรับคนพร้อมจะเริ่มต้น

พุดถึง "เพลงเรป" สิ่งที่ลอยเข้ามาในหัวของใครหลายๆ คนคงไม่พ้นภาพของเพลงที่ใช้คำหยาบ สื่อถึงความรุนแรง ตัวมิวสิกวิดีโอที่จะต้องเป็นผู้หญิงโป๊เปลือย และที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของสิ่งเสพติด

แต่สำหรับ PMC ปู่จ่านลองไมค์ (พิชณุ บุญยืน) นักร้อง/เรปเปอร์ ในฐานะหนึ่งในผู้ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสื่อประชาสัมพันธ์ ชุด "แรงบันดาลใจต้านภัยยาเสพติด" ของสำนักงานป.ป.ส. แล้วต้องบอกว่าทุกอย่างนั้นตรงกันข้าม...

"จริงๆ แล้วผมเติบโตมาในสภาพที่เรียกว่าแตกต่างจากสังคมทั้งหมดที่ผมอยู่ก็ว่าได้ เมื่อก่อนการฟังเพลงเรปนี่มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าแปลกใหม่ในสังคมเรานั้นยังไม่มีย้อนไปในเมื่อหลายต่อหลายสิบปีที่แล้ว"

"แล้วเพลงในยุคนั้น สมัยนั้นนะครับถ้าเป็นเพลงเรปมันค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นอันเดอร์กราวนด์



รุนแรง มันจึงทำให้ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจว่าเขี่ยทำไมเด็กพวกนี้มันเสพความรุนแรงหรือภาษาที่มันหยาบคาย หรืออะไรอย่างนี้ก็เป็นการ คือโดนต่อต้านตั้งแต่เด็กนะครับ"

ไม่ยากกว่าชีวิตจะมีวันนี้

"กว่าจะมีคนรู้จักผมไม่ได้ยุ่งๆ มาทำแล้วก็ดัง ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะ 10 กว่าปีครับที่ผมฝึกการเขียน

การใช้โปรแกรมการนู่นนั่นนี่ก็จะจะเป็น คำเรียกว่าว่าจะตกผลึกได้เนี่ยมันใช้เวลาพอสมควร ส่วนเรื่องโดนด่า มันต้องโดนอยู่แล้วโดนถากถาง แต่ถ้าเรามีความพยายาม มีความรัก และรู้สึกศรัทธาในสิ่งที่คุณทำจริงๆ มันจะต้องเห็นผลสักวัน"

ที่ผ่านมามีหลายคนเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดตั้งแต่อายุ

อย่างน้อยเพราะรู้สึกผิดหวังในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ก็ร้อง/เรปเปอร์ชื่อดังเผยว่าจริงๆ แล้วปัญหาทุกอย่างนั้นแก้ไม่ยากเลยขอเพียงแต่ทุกคนไม่ทิ้งซึ่ง "โอกาส"

"ผมเข้าใจน้องๆ เยอะชน ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจแล้วก็เรียนไม่จบ แต่ในขณะที่เพื่อนๆ เรียนเราดูเหมือนจะไร้อนาคต ตอนนั้นเราแค่ต้องการใครสักคนที่จะพาเราไปในทางที่ถูกที่ต้องที่มันดีขึ้น แต่หลักๆ ปัจจุบันนี้ก็คือตัวเรานั้นแหละ"

"ศึกษาจากความผิดพลาดของตัวเอง สร้างโอกาสใหม่ๆ พอเราเรียนรู้แล้วเราก็ใช้ความคิดมากขึ้น ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหามากขึ้น ผมว่าไม่มีอะไรสายเกินไปที่จะแก้"

"แม้กระทั่งเรื่องของการเลิกบุหรี่ผมดูดูบุหรีมา 10 ปีมันก็ไม่ได้สายที่ผมจะเลิก ผมดื่มเหล้ามาเป็นสิบปี ก็ไม่ได้สายที่จะเลิก ไม่มีอะไรสายสำหรับการกลับมาทำเรื่องดีๆ ครับ...".